

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Số: /CTr-HĐPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày tháng 12 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện Chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” năm 2021

Để triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021, Hội đồng Phối hợp PBGDPL Quảng Bình tỉnh xây dựng Chương trình thực hiện Chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” năm 2021 như sau:

Thời gian thực hiện	Nội dung chuyên mục	Cơ quan thực hiện	Hình thức thực hiện
Tháng 1	Triển khai Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên	- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Đồng Hới - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Theo bố trí của đơn vị chủ trì
Tháng 2	“Tuổi trẻ Quảng Bình nói không với bạo lực học đường” hoặc “Tuổi trẻ Quảng Bình nói không với tệ nạn mại dâm, ma túy”	- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn Quảng Bình - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Theo bố trí của đơn vị chủ trì
Tháng 3	Công tác chăm sóc sức khoẻ trên địa bàn tỉnh	- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Theo bố trí của đơn vị chủ trì
Tháng 4	Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tham gia công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.	- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Theo bố trí của đơn vị chủ trì
Tháng 5	Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh	- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan,	Theo bố trí của đơn vị chủ trì

		đơn vị có liên quan	
Tháng 6	<p>Tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020, một số đề xuất.</p> <p>Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình.</p> <p>Công tác vận động thanh niên vùng dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan 	Theo bố trí của đơn vị chủ trì
Tháng 7	<p>Phản ánh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển của tỉnh.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan 	Theo bố trí của đơn vị chủ trì
Tháng 8	<p>Tuyên truyền các văn bản liên quan công tác bảo hộ công dân; việc thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn, trật tự của Liên hợp quốc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan 	Theo bố trí của đơn vị chủ trì
Tháng 9	<p>Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, thực trạng và giải pháp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cơ quan chủ trì: Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan 	Theo bố trí của đơn vị chủ trì
Tháng 10	<p>Tuyên truyền về ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cơ quan chủ trì: Bảo hiểm Xã hội tỉnh - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan 	Theo bố trí của đơn vị chủ trì

Tháng 11	Quảng Bình tích cực triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 <i>(thời gian phát sóng ngày 09/11/2020, sau chương trình thời sự QBTV Quảng Bình, phát giờ vàng lúc 20 giờ 30 phút)</i>	- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Theo bố trí của đơn vị chủ trì
Tháng 12	Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học.	- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Theo bố trí của đơn vị chủ trì

Trên đây là Chương trình thực hiện Chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” năm 2021. Ngoài các công việc trọng tâm đã được nêu trong Chương trình, tùy theo điều kiện và tình hình cụ thể có thể bổ sung một số nội dung hoặc hình thức thực hiện phù hợp để chuyên mục ngày càng phát huy hiệu quả.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các Sở, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ tại Chương trình này triển khai thực hiện. Các đơn vị chủ trì liên hệ trực tiếp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để thực hiện Chuyên mục của mình. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);
- Đ/c Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Thành viên và Tổ Thư ký Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội đồng PH PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, HDPBGDPL.

**TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

**GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Trần Chí Tiến**

